

From: พิชภาพ พันธุ์แพ via Thai Journals Online (ThaiJO) admin@tci-thaijo.org
Subject: [BALARMUTLJ] เรียนเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
Date: 5 March 2024 at 2:24 pm
To: Thatphong Awirothananon thatphong@hotmail.com

เรียน Thatphong Awirothananon

ด้วย วารสารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ราชชมงคลล้านนา ได้รับบทความ เรื่อง "การจัดการความรู้เพื่อพัฒนา กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มะม่วง ไซคอนันต์ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย," ส่งมายังระบบวารสารฯ ในวันนี้ ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วเห็นว่า ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีความชำนาญในสาขาวิชาของบทความดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่าน ในการช่วยตรวจสอบ ประเมิน/วิจารณ์ (Review) และให้ข้อเสนอแนะ ต่อบทความดังกล่าว เพื่อให้มีความสมบูรณ์ด้านเนื้อหาสาระ และความถูกต้องต่อไป ทางวารสารฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาจากท่าน ในการพิจารณาบทความ ในครั้งนี้

โดยรบกวนให้ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ ก่อนวันที่ 2024-03-15 เพื่อจัดส่งข้อมูลว่าท่านยินดีตอบรับการประเมิน/วิจารณ์ (Review) บทความนี้หรือไม่ รวมถึงเข้าถึงส่วนเนื้อหาบทความ และบันทึกผลการประเมินหรือวิจารณ์ ตามความเห็นของท่านผ่านระบบออนไลน์ของเว็บไซต์

และท่านจะสามารถประเมินหรือวิจารณ์ (Review) บทความ ให้แล้วเสร็จ ก่อนวันที่ 2024-03-31.

ลิงก์ URL บทความ (Submission URL): <https://so05.tci-thaijo.org/index.php/balajhss/reviewer/submission?submissionid=267121&reviewid=123870&key=9K23xc>

ทางวารสารฯ ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

พิชภาพ พันธุ์แพ
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
pichaphob.pla@gmail.com

"การจัดการความรู้เพื่อพัฒนา กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มะม่วง ไซคอนันต์ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย "

การวิจัยครั้งนี้ มุ่งเน้นการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนา กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มะม่วง ไซคอนันต์ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) รวบรวมและจัดการความรู้เกี่ยวกับการจัดการแปลงมะม่วง ไซคอนันต์ 2) ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการแปลงระหว่างกลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกมะม่วง ไซคอนันต์ โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม แบ่งผลการศึกษออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ผลการศึกษาส่วนที่ 1 การจัดการความรู้ของกลุ่มเกษตรกร ซึ่งได้ผลการจัดการความรู้ โดยใช้ SECI Model พบว่า การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ได้หัวข้อความรู้แนวทางการสร้างต้นแบบการจัดการแปลง และช่องทางจัดจำหน่าย ที่ถูกแลกเปลี่ยนระหว่างสมาชิกกลุ่มของเกษตรกรและผู้เชี่ยวชาญ การสกัดความรู้ออกจากตัวคน โดยจำแนกความรู้และสร้างเป็นคู่มือการจัดการความรู้มะม่วง ไซคอนันต์ จังหวัดสุโขทัย ได้เนื้อหา 6 ประเด็น คือ (1) การจัดการสภาพแวดล้อมในแปลง (2) การเตรียมดินตอ การคัดเลือกต้นพันธุ์ การปลูก และการดูแลรักษามะม่วง ไซคอนันต์ (3) การป้องกันและกำจัด โรคพืชและแมลงศัตรูพืช ตามมาตรฐาน GAP พืชอาหาร (4) การเก็บเกี่ยวผลผลิต (5) นวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และ (6) ช่องทางการจำหน่ายผลผลิต ผลการศึกษาส่วนที่ 2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มเกษตรกร จากการรวบรวมความรู้ ส่งผลให้เกิดการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มะม่วง ไซคอนันต์ อำเภอศรีนคร และอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ทำให้กลุ่มเกษตรกร ได้ร่วมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกับผู้อื่น สร้างองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้นภายในตนเอง ส่วนการฝึกความรู้ ได้มีการปลูกฝังองค์ความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการแปลงมะม่วง ไซคอนันต์ ที่มีการประเมินผลความรู้ที่ได้รับจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม และผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มเกษตรกรภายหลังเข้าร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับมาก ($= 4.42, S.D. = .661$) ผลของการวิจัยครั้งนี้ ก่อให้เกิดแนวทางการพัฒนาการจัดการแปลงใหญ่ที่มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและช่องทางการจำหน่ายให้แก่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มะม่วง ไซคอนันต์ ในอนาคตต่อไป

เรียน คณบดี

เพื่อโปรดทราบ

T. H.
8 มี.ค. 67

เรียน คณบดี

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
 เพื่อโปรดทราบ
 เห็นควรแจ้ง... หน่วยงานคณบดี เพื่อทราบ

อ.วิมล จันทร์
8 มี.ค. 67

เรียน คณบดี

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
 เพื่อโปรดทราบ
 เห็นควร... อ.วิมล จันทร์/อ.วิมล

- 8 มี.ค. 2567

- อนุมัติ
 ทราบ/จัดตั้งเสนอ

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

- 8 มี.ค. 2567